

nói ở các phần trên) thì Bộ Tài chính cấp 100% cho Bộ Nội thương. Vốn tăng thêm đề ứng trước thuế sát sinh cũng được chia làm hai khoản :

— Khoản vốn định mức tồn kho ở khâu thu mua, thì Bộ Tài chính cấp cho Bộ Nội thương 100% tiền ứng trước theo đầu con vật đề trả tiền miễn thuế sát sinh cho người chăn nuôi ;

— Khoản vốn định mức tồn kho súc vật dự trữ để giết thịt thì Bộ Tài chính cấp cho Bộ Nội thương 100% số tiền ứng trước đề trả cho người chăn nuôi được giảm thuế và đề nộp thuế sát sinh cho ngân sách xã và tỉnh chăn nuôi.

Đề phân biệt số vốn lưu động kinh doanh thường xuyên (vốn tài chính cấp 30% và vốn vay Ngân hàng 70%) với vốn ứng trước về thuế sát sinh, sau khi được Bộ Tài chính cấp vốn, Bộ Nội thương sẽ phân phối cho từng tỉnh mức vốn ứng trước này tính toán theo từng khâu thu mua và định mức tồn kho dự trữ để giết thịt. Đồng thời hướng dẫn các tỉnh mở tài khoản vốn ứng trước thuế sát sinh, cách cấp phát vốn cho các tổ, trạm thu mua đề trả tiền cho người chăn nuôi được giảm thuế, cách trích nộp thuế sát sinh cho ngân sách xã, tỉnh và thanh toán tiền ứng thuế sát sinh giữa các tỉnh giao nhận con vật với nhau.

Về hạch toán kế toán vốn ứng trước thuế sát sinh cũng như hạch toán kế toán kinh doanh thịt của thương nghiệp quốc doanh, Bộ Nội thương sẽ quy định riêng sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính.

Nhận được thông tư này, các Sở, Ty Tài chính và các Sở, Ty Thương nghiệp bàn bạc với các Công ty thực phẩm địa phương đề thống nhất kế hoạch tiến hành.

Thời gian bắt đầu thi hành : Ngày 1 tháng 2 năm 1965.

Hà-nội, ngày 23 tháng 1 năm 1965.

K.T. Bộ trưởng

Bộ Nội thương

Thủ trưởng

NGUYỄN VĂN ĐÀO

K.T. Bộ trưởng

Bộ Tài chính

Thủ trưởng

TRỊNH VĂN BÌNH

LIÊN BỘ TÀI CHÍNH —
ỦY BAN DÂN TỘC

**THÔNG TƯ Liên bộ số 3-TT-LB ngày
21-1-1965 về việc thi hành miễn
giảm thuế sát sinh ở miền núi.**

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ-TVQH ngày 20-11-1964 sửa đổi chính sách thuế sát sinh và Thủ tướng Chính phủ đã có thông tư số 125-TTg-TN ngày 31-12-1964 hướng dẫn thi hành.

Thông tư của Thủ tướng Chính phủ đã quy định các trường hợp miễn giảm thuế có phân biệt giữa miền núi và đồng bằng. Nhằm chiều cố phong tục tập quán của đồng bào miền núi, Thủ tướng Chính phủ quy định đối với các trường hợp giết thịt trong các đám ma, đám cưới, người chăn nuôi được giảm thuế từ 30% trở lên đến miễn hẳn. Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính cùng Ủy ban Dân tộc quy định mức miễn giảm thuế thích hợp với phong tục tập quán từng vùng của đồng bào miền núi.

Thi hành nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và thông tư của Thủ tướng Chính phủ, Liên bộ Tài chính — Ủy ban Dân tộc quy định cụ thể việc miễn giảm thuế sát sinh ở miền núi như sau :

1. Ở vùng rẻo cao :

Miễn giảm thuế sát sinh cho các trường hợp giết thịt trong các đám cưới, đám ma, cúng ma, và trường hợp giết thịt trong dịp Tết nguyên đán (âm lịch) trong phạm vi được Ủy ban hành chính khu tự trị hay tỉnh, huyện cho phép giết thịt. Ngoài ra, giết thịt trong các trường hợp khác phải nộp thuế sát sinh theo thể lệ.

2. Ở vùng thấp :

a) Trường hợp giết thịt trong đám ma : thì tang chủ (nhà có người chết) được miễn thuế sát sinh một con lợn (6đ), hoặc được giảm 1/2 thuế sát sinh một con trâu hay bò (9đ) nếu được phép giết thịt trâu bò.

Đối với súc vật giết thịt quá mức đó thì phải nộp thuế sát sinh và được giảm 15% thuế sát sinh như giết thịt ngày thường. Nếu ngoài tang chủ ra, thân nhân khác giết thịt trong dịp này đề cúng thêm thì phải nộp thuế sát sinh và được giảm 15% thuế sát sinh như giết thịt ngày thường.

b) Trường hợp giết thịt trong đám cưới : thì ở nhà trai cũng như nhà gái, mỗi bên được

giảm 1/2 thuế sát sinh một con lợn (3đ), hoặc 1/3 thuế sát sinh một con trâu hay bò (6đ) nếu được phép giết thịt trâu bò.

Đối với súc vật giết thịt quá mức đó thì phải nộp thuế sát sinh và được giảm 15% thuế như giết thịt ngày thường.

c) Trường hợp giết thịt trong dịp Tết nguyên đán (âm lịch) thì được giảm 1/2 thuế sát sinh một con lợn (3đ), hoặc 1/3 thuế sát sinh một con trâu hay bò (6đ) nếu được phép giết thịt trâu bò.

d) Riêng ở các thị xã, thị trấn, ở các xã người kinh, ở các cơ quan, xí nghiệp, công nông, lâm trường, đơn vị vũ trang... giết thịt trong các đám ma, đám cưới, trong dịp Tết âm lịch đều phải nộp thuế sát sinh và được giảm 15% thuế như giết thịt ngày thường.

Điều kiện để được hưởng các điều khoản miễn giảm thuế sát sinh nói trên là phải có công chăn nuôi súc vật trên bốn tháng.

Đồng bào dân tộc ít người ở vùng rẻo cao xuống định cư ở vùng giữa hay vùng thấp vẫn tiếp tục được miễn giảm thuế sát sinh theo mức như hồi còn ở vùng rẻo cao trong thời hạn do Ủy ban hành chính khu tự trị hay tỉnh quy định.

Đồng bào vùng xuôi lên khai hoang ở vùng nào được hưởng các điều khoản miễn giảm thuế sát sinh ở vùng đó.

Thi hành thông tư này, đề nghị Ủy ban hành chính các khu tự trị và các tỉnh nghiên cứu quy định các vùng để được miễn giảm thuế theo các mức nói trên cho thích hợp. Trong việc thi hành, có gặp những khó khăn trở ngại gì, đề nghị các Ủy ban hành chính nghiên cứu, đề xuất ý kiến với Bộ và Ủy ban Dân tộc bổ sung thêm.

Cần đặc biệt chú ý làm tốt việc tuyên truyền giải thích chính sách thuế sát sinh và các chính sách có liên quan như chính sách chăn nuôi, thu mua v.v... để đồng bào miền núi thông suốt và tích cực chấp hành chính sách của Đảng và Chính phủ.

Hà-nội, ngày 21 tháng 1 năm 1965

K.T Chủ nhiệm	K.T Bộ trưởng
Ủy ban Dân tộc	Bộ Tài chính
Phó chủ nhiệm	Thư trưởng
DƯƠNG-CÔNG-HOẠT	ĐÀO-THIỆN-THI

BỘ GIÁO DỤC

CHỈ THỊ số 1-CT-XB ngày 2-1-1965
về việc sử dụng sách giáo khoa cũ và mới.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Kính gửi :

Các ông Giám đốc Sở Giáo dục,
Các ông Trưởng ty Giáo dục,

Năm 1964, theo chủ trương chung, Bộ đã cho biên soạn lại các loại sách tập đọc, lịch sử của cấp I, các loại sách khoa học xã hội cấp II, III, sinh vật cấp II nhằm cải tiến một bước nội dung giảng dạy học tập của nhà trường.

Nhìn chung, sách năm 1964 ra sớm, kịp thời phục vụ cho năm học. Tuy vậy theo sự phản ánh của nhà trường sách học kỳ 1 có một số loại bị thiếu, một số lớp thiếu hẳn một loại sách gây khó khăn cho việc học tập. Nguyên nhân chủ yếu là :

— Có một số loại sách in số lượng thấp hơn khả năng thực hiện kế hoạch phát triển, chủ yếu là cấp I và các lớp đầu cấp. Số lượng các tỉnh đặt còn thấp hơn yêu cầu do sự bị động ;

— Một số cơ sở Quốc doanh phát hành sách địa phương chưa tiến hành phân phối theo tỷ lệ chung đã quy định, do đó có hiện tượng nơi thừa nơi thiếu (sách luân lý) hoặc có loại nơi này đầy đủ nơi kia thiếu hoàn toàn. Có nơi thu tiền trước, sách chia cho các em có khi gán ghép ;

— Nhà trường chưa chú ý đúng mức đến việc sử dụng sách cũ (đối với những loại tái bản) mà chỉ chú trọng đôn đốc học sinh mua toàn sách mới. Nhiều nơi còn bắt học sinh mua hoàn toàn sách mới (Hà-nội, Hà-đông) trong khi đó có nhiều loại vẫn có thể dùng sách cũ. Có nơi giáo viên ngại hướng dẫn sửa trong sách cũ nên bắt mua toàn sách mới.

Tình trạng trên ở một số nơi có ảnh hưởng không tốt, nhất là gây nên tình trạng thiếu sách. Sách cũ mà học sinh có còn có thể dùng được thì lại không hướng dẫn sử dụng. Có thiếu sót trên là do các Sở, Ty Giáo dục chưa quan tâm chỉ đạo, nghe ngóng dư luận trong nhân dân để phối hợp với cơ quan phát hành cho tốt.

Trong học kỳ 2 sắp tới học sinh sẽ :

— Có một số sách tập đọc cấp I, văn, sử; địa cấp II, III, sinh vật cấp II, kỹ thuật nông nghiệp cấp II, Nga văn lớp 5, 6, 8 là sách mới ;